

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
PHƯỜNG DĨ AN
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 05/TB-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phường Dĩ An, ngày 20 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Tình hình Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024
(*Tại kỳ họp lần thứ 11 HĐND phường Dĩ An, nhiệm kỳ 2021 – 2026*)

Theo nội dung, chương trình kỳ họp lần này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thông báo tình hình Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN phường; Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã phối hợp với Thường trực HĐND phường tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phường gửi đến Lãnh đạo UBND phường và các ngành có liên quan xem xét, giải quyết. Qua công tác tổng hợp tổ chức cho Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường được 21 cuộc, có 1.469 cử tri tham dự, có 124 lượt cử tri phát biểu và có 167 ý kiến (trong đó có 51 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên và 116 ý kiến thuộc lĩnh vực cấp phường), tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác chỉnh trang đô thị, môi trường, rác thải, ngập úng, ANTT, ATGT, đất đai, xây dựng, điện lực, cáp viễn thông, mỹ quan đô thị, các tranh chấp ở chung cư, dự án trên địa bàn...

Nhân dân trên địa bàn phường chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phấn khởi trước những kết quả về KT-XH, QP-AN đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, song song với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với các hoạt động chăm lo, đảm bảo các chế độ, chính sách cho các đối tượng trong dịp lễ, tết và công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động. Cử tri, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực hiện các giải pháp quyết liệt của cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ KTXH-QPAN của địa phương.



Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổng hợp, giám sát, thông báo tình hình dân nguyện trước kỳ họp lần thứ 11 của HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua theo dõi tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thì đã được lãnh đạo UBND phường đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và triển khai, phân công cho các ngành chuyên môn khẩn trương giải quyết và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề gặp nhiều khó khăn, chưa được giải quyết triệt để, chưa đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri. Tại kỳ họp này Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đề nghị UBND phường chỉ đạo các ngành chuyên môn nghiên cứu tìm ra giải pháp đồng bộ, giải quyết các vấn đề mà cử tri đang quan tâm như:

1. Về Ô nhiễm môi trường

Đây là một trong những lĩnh vực luôn được dư luận cử tri quan tâm và phản ánh như: Việc thu gom và xử lý rác thải, tuy có nhiều giải pháp nhưng vẫn còn tồn đọng ở một số khu vực đông dân cư gây ô nhiễm môi trường, nhất là loại rác công kênh, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân; Việc di dời các cơ sở kinh doanh phế liệu ra khỏi khu dân cư, tình trạng mua bán, giết mổ gia cầm không đúng nơi quy định tại các chợ tự phát; vật nuôi thả rông ra đường mà không có các biện pháp an toàn theo quy định;... Cử tri kiến nghị UBND phường cần quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp xử lý dứt điểm các trường hợp trên.

2. Về An ninh trật tự - An toàn giao thông

Hiện nay tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường tại các khu chợ tự phát rất phức tạp, các xe bán hàng rong đậu, đỗ sai quy định tại các ngã ba, ngã tư gây cản trở giao thông (chợ bà Sâm ở Thống Nhất 2; chợ ông Diệp ở Thắng Lợi 2; Chợ tự phát tại NĐ1 và TL1). Bên cạnh đó, tình trạng đậu, đỗ xe thường xuyên trên các tuyến đường trong các khu dân cư gây kẹt xe, ùn tắc giao thông (đường số 19, đường D1, khu 18 mẫu - TN1; đường Trần Quốc Toàn; chợ Dĩ An, Ga xe lửa Dĩ An, các tuyến hẻm,...). Ngoài ra trong 6 tháng đầu năm 2024 đã xảy ra rất nhiều vụ trộm, cướp, đá nóng xe. Cử tri kiến nghị các cấp cần có giải pháp xử lý mạnh tay hơn nữa, để tránh tình trạng tái vi phạm.

3. Về Chính trang đô thị

Đây là lĩnh vực được đông đảo cử tri quan tâm và phản ánh nhiều lần, tập trung chủ yếu vào các tuyến đường giao thông đã xuống cấp chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời, một số tuyến đường có hệ thống thoát nước thiết kế không đồng bộ, chưa kịp thời nạo vét và thay thế các nắp cống thoát nước đã bị hư hỏng nên thường xảy tình trạng ngập nước cục bộ, khi mưa lớn (khu dân cư Đại Nam, khu phát triển nhà xe lửa Dĩ An “Dự án 1”, đường sắt song song đường

Lý Thường Kiệt, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Phạm Ngũ Lão, đường Trần Quý Cáp,...). Cử tri đề nghị UBND phường tổ chức khảo sát phối hợp duy tu, cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước ở một số tuyến đường để đảm bảo việc thoát nước kịp thời thuận tiện cho việc lưu thông.

Trên đây là Thông báo tình hình dân Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024. Kính trình kỳ họp lần thứ 11 HĐND phường xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- Kỳ họp HĐND, Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: MTTQ

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Lộc

